

THÁI BÌNH

Vươn ra biển lớn

KỶ 2: XÂY DỰNG KHU KINH TẾ THÁI BÌNH TRỞ THÀNH TRỌNG ĐIỂM, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, việc xây dựng Khu kinh tế (KKT) Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được triển khai mạnh mẽ.

Xây dựng hạ tầng đồng bộ

Từ khi thành lập đến nay, KKT Thái Bình đã thu hút được 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) gồm: KCN Liên Hà Thái, KCN Hải Long và KCN VSIP. KCN Liên Hà Thái (Thái Thụy) được tỉnh lựa chọn là KCN tiên phong, trọng điểm trong KKT Thái Bình, là mô hình kiểu mẫu tạo đột phá trong việc thu hút các nhà đầu tư FDI xanh, hướng đến phát triển bền vững.

KCN Liên Hà Thái có tổng diện tích gần 600ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền do Công ty Cổ phần Green i-Park làm chủ đầu tư. Bà Đặng Thị Hiệp, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Green i-Park cho biết: Trong quá trình thực hiện đầu tư dự án, Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ngành, địa phương đặc biệt là Ban Quản lý KKT và các KCN

tỉnh, huyện Thái Thụy từ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai hạ tầng đến công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Chính vì thế, chỉ sau hơn 2 năm hoạt động Công ty đã xây dựng được hình ảnh một KCN xanh, hiện đại, thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao cho các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đến khảo sát và quyết định đầu tư. Đến nay Công ty đã giải phóng mặt bằng được 99%, sẵn sàng mặt bằng cho các nhà đầu tư; khép kín 80% tuyến đường nội khu; hoàn thành nhà máy xử lý nước thải với công suất 5.000m³/ngày đêm, đồng thời cung cấp đầy đủ về điện, nước cho các nhà đầu tư đã đi vào hoạt động, sản xuất. Toàn KCN đã thu hút được 15 nhà đầu tư đến từ Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, trong đó phải kể đến Công ty Pegavision Corporation sản xuất kính áp tròng, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; Công ty TNHH Lotes Việt Nam sản xuất chân càm ram, tổng vốn đầu tư 120 triệu USD; Công ty TNHH Compal Electronic sản xuất điện thoại, máy tính bảng, thiết bị thông minh, tổng vốn đầu tư 260 triệu USD; Công ty TNHH Greenworks Việt Nam sản xuất thiết bị làm vườn, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD...

Không chỉ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư hạ tầng các KCN

trong KKT, thời gian qua, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối với Hải Phòng như tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường kết nối KCN Liên Hà Thái đi cầu sông Hóa, cao tốc CT.08 đoạn qua tỉnh Thái Bình - Nam Định, đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành... Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp thông tin cho KKT; xây dựng hệ thống công trình cấp nước và mạng lưới đường ống cấp nước phủ kín địa bàn các xã trong KKT, đồng thời tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình cấp nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước sạch trong thời gian tới. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội để phục vụ nhu cầu của người lao động, các chuyên gia, nhà đầu tư như nhà ở xã hội, khu đô thị, du lịch, dịch vụ, sân golf...

Tích cực thu hút đầu tư

Để hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, tỉnh ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong KKT Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 với các chính sách ưu đãi về đất đai; hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến tận chân hàng rào; hỗ trợ san lấp mặt bằng; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung



Đến nay, khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) đã thu hút được 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Ảnh: KHẮC DUYỄN

của KCN, cụm công nghiệp; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh còn quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động cắt giảm 40% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh; tổ chức các đoàn công tác của tỉnh xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, tiếp đón và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào tỉnh nói chung, KKT Thái Bình nói riêng; đặc biệt, đã thành lập tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tại Hàn Quốc (Korea Desk Thái Bình) và Văn phòng Xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Thái Bình tại Seoul; xây dựng, nâng cấp các trang web cung cấp thông tin về môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư, qua đó giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, các quy hoạch, định hướng phát triển, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào KKT Thái

Bình, trên cơ sở đó kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào KKT Thái Bình. Ông Phan Đình Dục, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, với vai trò đầu mối để doanh nghiệp tiếp cận thông tin và nghiên cứu đầu tư dự án vào KKT Thái Bình và các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo

điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu đầu tư và triển khai dự án. Các nhà đầu tư đều được Ban cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết bằng nhiều kênh như tư vấn trực tiếp, công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin của Ban trên ứng dụng zalo, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giải đáp từng nội dung nhà đầu tư quan tâm. Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của

các doanh nghiệp trong KKT Thái Bình và các KCN cơ bản ổn định. Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 62 dự án với số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm hơn 19.200 tỷ đồng, trong đó có 27 dự án mới với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm gần 18.400 tỷ đồng, vốn FDI đạt hơn 2,7 tỷ USD. Lũy kế đến hết năm 2023 có 333 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 141.000 tỷ đồng.

Sau 6 năm thành lập, đến nay KKT Thái Bình đã nhanh chóng khẳng định được vai trò trọng điểm, động lực phát triển, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài và mở ra triển vọng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của miền Bắc. Giai đoạn 2021 - 2023, tổng thu hút vốn đầu tư vào KKT và KCN của tỉnh đạt gần 104.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 3,74 tỷ USD, cao gấp 4,45 lần tổng vốn FDI của tỉnh giai đoạn 2020 trở về trước, góp phần đưa Thái Bình xếp thứ 15, 16 của cả nước về thu hút vốn FDI năm 2021, 2022 và xếp thứ 5 cả nước về thu hút vốn FDI năm 2023.

(còn nữa) MINH HƯƠNG - TRẦN TUẤN

KHU KINH TẾ THÁI BÌNH:

- Được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 2017, có tổng diện tích 30.583ha;
- Là khu kinh tế ven biển bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải và phần tiếp giáp ven biển;
- Là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, bao gồm các khu chức năng: 25 phân khu công nghiệp tổng diện tích 8.020ha, khu cảng biển Thái Bình 500ha, Trung tâm Điện lực Thái Bình 853ha, khu du lịch - dịch vụ 3.110ha, các khu nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản 4.715ha, các khu đô thị 3.000ha...

Lan tỏa phong trào sáng tạo trẻ trong học sinh, sinh viên



Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những phong trào trọng tâm của đoàn thanh niên các cấp. Thời gian qua, phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong đoàn thanh niên các trường học, hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghiên cứu khoa học, vận động đoàn viên, thanh niên để xuất ý tưởng sáng tạo được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai. Thông qua cuộc vận động "Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo", các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã khuyến khích, tạo môi trường, tích cực vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký, để xuất các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực. Mỗi năm có hàng nghìn ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong các trường học, trong đó đã có những sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Gắn với nhiệm vụ chính tại trường là đào tạo và nghiên cứu khoa học, phong trào tuổi trẻ sáng tạo được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình chú trọng. Đoàn trường đã triển khai đồng

loạt giải pháp khuyến khích cán bộ trẻ và sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thường xuyên tổ chức các đợt hoạt động cao điểm, các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, chiến dịch truyền thông, thử thách sáng tạo trên mạng xã hội theo chủ đề, gắn với các vấn đề sức khỏe được xã hội quan tâm. Sinh viên Nguyễn Tấn Sang, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Em được tham gia một số đề

tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Trong quá trình làm việc, nghiên cứu đều được các cán bộ, giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, tiếp thêm cho em sự hứng say, hứng khởi, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo.

Trong 3 năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có hàng chục đề cương, đề tài của sinh viên được nghiên cứu; nhiều đề tài đã được cấp bằng khen, thưởng. Trong đó có đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Nguyễn Tấn Sang, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Em được tham gia một số đề



Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo nghiên cứu, xây dựng dự án "Xây dựng kho học liệu những đường phố mang tên các danh nhân ở thành phố Thái Bình".

trên toàn quốc. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường còn tổ chức, phối hợp tổ chức 12 hội thảo khoa học và nhiều hội nghị quốc tế, hội nghị toàn quốc, mang lại những sáng kiến ứng dụng thiết thực trong y học. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trường khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo và nghiên cứu khoa học, phần đầu mỗi năm có từ 20 - 30 đề tài của cán bộ trẻ và sinh viên thực hiện. Trong đó phần đầu khoảng 50% đi theo hướng giải pháp, nghiên cứu phục vụ thực tế cho cộng đồng và nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục chuyên ngành y.

Ở Trường THPT Lê Quý Đôn, Đoàn trường thường xuyên động viên, tham gia các cuộc thi sáng tạo; chủ động tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường và gửi sản phẩm dự thi cấp cao hơn. Qua các chương trình, các cuộc thi, rất nhiều ý tưởng, tác phẩm của học sinh được đánh giá cao vì tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Hà, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Từ việc phát huy thế mạnh, trí tuệ của những người trẻ, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã góp phần khuyến khích đoàn viên noi theo, học sinh noi theo có cơ hội thể hiện tài năng, khẳng định bản thân mình. Năm học vừa qua, trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp trường, 42 chỉ đoàn đã gửi 49 đề tài tham gia, 6 đề tài xuất sắc được khen thưởng. Còn chị Lê Thị Tú Anh, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình cho biết: Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên của Trường đã có những ý tưởng, dự án được đánh giá có tính khả thi cao. Trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023, dự án "Xây dựng bộ học liệu số đó tư duy phục vụ học tập môn Địa lý 10" của 2 em học sinh nhà trường đã đạt giải khuyến khích.

Chị Đinh Thị Hoàn khẳng định: Từ việc phát huy thế mạnh, trí tuệ của những người trẻ, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã góp phần khuyến khích đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng, khẳng định bản thân mình. Đồng thời, tạo hành trang để thế hệ trẻ tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới.

VIỆT THUẬN

Điện hình về xuất khẩu lao động

Vốn là xã thuần nông, kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ xuất khẩu lao động mà nhiều gia đình ở xã Việt Thuận (Vũ Thư) đã thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá và giàu.

Xuất khẩu lao động ở xã Việt Thuận bắt đầu mạnh mẽ từ những năm 90 của thế kỷ trước nhưng trở nên phổ biến và phát triển mạnh nhất khoảng từ năm 2005 lại đây. Ông Bùi Trung Cường, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Việt Thuận cho biết: Trước kia, cuộc sống của bà con nơi đây khó khăn lắm. Có những gia đình "lắm trâu, nhiều con", cuộc sống rất vất vả. Bây giờ, có một số người xuất khẩu lao động sang Đài Loan, nhờ đó đã làm thay đổi cuộc sống. Thấy người đi trước làm ăn hiệu quả, những người sau tiếp nối đi theo. Xuất khẩu lao động trở thành phong trào phát triển rất mạnh ở địa phương chúng tôi.

Anh Trương Đình Hưng, thôn Trung Hòa là người mới đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về một thời gian. 10 năm chịu khó làm việc bên xứ người đã giúp anh tích góp được một khoản tiền tương đối. Giờ đây, anh có điều kiện xây dựng ngôi nhà khang trang, bề thế như mong ước. Không những vậy, anh còn có tiền mua được một mảnh đất

ở vị trí đắc địa của xã để đầu tư kinh doanh. Anh Hưng chia sẻ: Mỗi đầu khi sang làm việc ở Hàn Quốc, tiền lương của tôi tính ra tiền Việt được khoảng 30 triệu đồng/tháng. Sau này, khi đã quen với môi trường làm việc và chịu khó tăng ca thì lương cao hơn. Có thời điểm thu nhập cao nhất của tôi gần 70 triệu đồng/tháng. Hiện vợ chồng tôi có cửa hàng kinh doanh tại nhà, tôi muốn ở bên gia đình để chăm sóc con cái tốt hơn.

Trong ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, anh Bùi Văn Hương, ở thôn Tiến Tiến chia sẻ, anh cũng không nghĩ vợ chồng lại có được một cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhờ về một thời kỳ cùng gian khổ của gia đình, anh Hương cho biết, nhà anh có 5 anh em trai, gia đình đông con, cuộc sống vất vả. Mặc dù bố mẹ anh rất chịu khó nhưng cảnh nghèo cứ mãi đeo bám. Thấy phong trào xuất khẩu lao động ở địa phương, mấy anh em đã mạnh dạn vay tiền sang Nhật Bản làm việc. Sự đánh đổi cũng mang đến trái ngọt khi những đồng tiền lương bên Nhật Bản đã giúp anh từng bước thay đổi cuộc sống. Kinh tế khá hơn, cuộc sống tốt dần lên, anh có điều kiện giúp đỡ và chăm lo cho gia đình. Sau khi

về nước, có vốn trong tay cộng với kiến thức và kinh nghiệm học được ở nước ngoài đã giúp anh có những suy nghĩ và cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế. Về nhà đã được một thời gian và cũng đang kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng anh Hương cho rằng chính khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động đã tạo nền tảng để anh có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Xã Việt Thuận có 9 thôn với trên 10.800 nhân khẩu. Con em địa phương đang làm việc ở nước ngoài khoảng 600 - 700 người. Ông Bùi Trung Cường, công chức lao động - thương binh và xã hội xã cho biết, những người đi lao động ở nước ngoài đã tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội ở địa phương; những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Thu nhập nhờ xuất khẩu lao động không những làm cho cuộc sống của nhiều gia đình ở Việt Thuận được cải thiện mà còn đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá, giàu nhờ xuất khẩu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2023 còn 1,71%.

ĐỖ HỒNG ANH



Nhờ xuất khẩu lao động, anh Trương Đình Hưng, ở thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận không những có tiền xây nhà mà còn có vốn để đầu tư kinh doanh.

XUÂN PHƯƠNG